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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการนโยบายพัฒนากิจการนักศึกษา 
ครั้งที่ 1/2565 

วันพฤหัสบดีที ่13 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น.   
ณ ห้องประชุมมังคลอุบลฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

และออนไลน์ระบบ Zoom                                                                  
------------------------------------- 

ผู้มาประชุม (Onsite) 
1. นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ ที่ปรึกษา 
2. ดร.ชุมพล                       พรประภา ประธานกรรมการ 
3.   นายแพทย์ธงชัย ทวิชาชาติ กรรมการ  
4. รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด กรรมการ 
5.  นายวิรัช  โหตระไวศยะ กรรมการ 
6. รศ.ดร.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ กรรมการ 
7. รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ กรรมการ 
8. นายสาโรจน์ อนันตอวยพร กรรมการ 
9. ผศ.ณัฐ  แก้วสกุล กรรมการและเลขานุการ 
10. นางดวงใจ เนตระคเวสนะ ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้มาประชุม (Online) 
1.   ดร.พยุง  ศักดาสาวิตร รองประธานกรรมการ 
2.   ผศ.สุมานิการ์ จันทร์บรรเจิด กรรมการ 
3. ดร.วิชา  จุ้ยชุม กรรมการ                       
4. ดร.จีรศักดิ์ หมุนข า กรรมการ 
5. นายเรืองศักดิ์ ภูธรธราช กรรมการ 
6. ผศ.ณัชติพงศ์ อูทอง กรรมการ 
7. ผศ.ดร.ศิวกร อ่างทอง กรรมการ  
8.  ศ.ดร.สมพร ธุรี กรรมการ    
9. ผศ.ดร.นาถรพี ตันโช กรรมการ    
10.  ผศ.จิตรลดา ตรีสาคร กรรมการ 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ) 
1. พล.อ.อ.ภคชาติ กฤษณะพันธุ์ กรรมการ 
2. ผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล กรรมการ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม (Onsite) 
1. นายเทียมเมฆ ไชยคง กองพัฒนานักศึกษา 
2. นางสาวเบญจวรรณ   พลอุทัย กองพัฒนานักศึกษา 
3. นางสาวศศิชา เครือกนก กองพัฒนานักศึกษา 

ผู้เข้าร่วมประชุม (Online) 
1. ผศ.สมคิด สวนศรี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

  คณะศิลปศาสตร์ 
2. ผศ.มาโนช บุญทองเล็ก รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
3. ดร.เยาวลักษณ์ พิพัฒน์จ าเริญกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
4. รศ.วสันต์ กันอ่ า รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

  คณะบริหารธุรกิจ 
5. ผศ.ดร.จิรศักดิ ์ ปรีชาวีรกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลขน 
6.  นายณัฐชัฐ แพกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
7.  ว่าที่ร้อยตรี ผศ.กิติศักดิ์ วิทยาโกมลเลิศ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
8. นางสาวนิตยา พุทธธรรมรักษา รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

  คณะการแพทย์บูรณาการ 
9. รศ.มณฑา ลิ้มทองกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

  คณะพยาบาลศาสตร์ 
10. นางอาริยา ปิ่นทอง แทนรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

                                                                 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
11. ผศ.ดร.กุสุมา ด าพิทักษ์ คณะบริหารธุรกิจ 
12. นายนิติ วิทยาวิโรจน ์ ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 

  และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
13. นางสาวจันทิมา เจริญผล ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
14. นายจักรพันธ์ ประสมทรัพย์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
15. นางสาวปณิตา จ้อยทองมูล ผู้ช่วยผู้อ านวยการ กองพัฒนานักศึกษา 
16. นางกรุณา จุฑาพันธ์สวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ กองพัฒนานักศึกษา 
17. นางประจวบ ถวายทาน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

  กองพัฒนานักศึกษา 
18. นางสาวอรษา คชสีห์ หัวหน้าฝายกีฬา กองพัฒนานักศึกษา 
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19. นางสาววารุณี มีมุ่งบุญ ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
  กองพัฒนานักศึกษา 

20. นางสาวฐิติรัตน์ เริ่มสอน หัวหน้าฝ่ายท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  กองพัฒนานักศึกษา 

21. นางน้ าอิง มาลัย  หัวหน้าฝ่ายสุขภาพและอนามัย 
  กองพัฒนานักศึกษา 

22. นายสุรชัย รุ่งเรืองกุลวนิช หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
   กองพัฒนานักศึกษา 
23. นายสุพจน์ ลานนท์ หัวหน้าฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ ์กองพัฒนานักศึกษา 
24. นางสาวภริดา สนธ์หอม กองพัฒนานักศึกษา 
25.  นายเจริญวัศ หมู่เจริญ ประธานสภานักศึกษา 
26. นางสาวจิรนันท์ สุภาพันธ์ สภานักศึกษา 
27. นายศิวกร อนรรฆธนะกุล นายกองค์การนักศึกษา 
28. นายรัฐภูมิ ค าแก้ว องค์การนักศึกษา 
29. นายภิญโญ แจ้งจิตร องค์การนักศึกษา 
30. คุณทัศวรรณ หาญใต้ ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ  
31. นางสาวสรัลนุช  กระแสร์สินธุ์ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
32. นางสาวลภัสรดา คงสามสี นักเรียนโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ 

เริ่มประชุมเวลา  13.30 น 

ดร.ชุมพล พรประภา ประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนากิจการนักศึกษา 
กล่าวเปิดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2565 และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
                              - การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สายพันธุ์โอมิครอนซึ่งมีการติดเชื้อที่เร็วกว่า
สายพันธุ์เดลต้า แต่ความรุนแรงอาจจะน้อยกว่า ทั้งนี ้ขอให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อฯ ที่อาจเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  
  - จากการที่นายกสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหารและอาจารย์ของมหาวิทยาลัย  
ได้เข้าดูงานโครงการเลี้ยงแพะ ณ จังหวัดราชบุรี และเพื่อให้โครงการได้มีการขับเคลื่อนต่อไปได้นั้น ประธานฯ 
จึงขอมอบแพะตัวผู้ จ านวน 4 ตัว และแพะตัวเมีย จ านวน 40 ตัว รวม 44 ตัว มูลค่าประมาณ 4 แสนบาท  
ให้กับมหาวิทยาลัยฯ และขอให้มหาวิทยาลัยฯ ได้ท าการประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นช่องทางการสร้างอาชีพใหม่ 
ในการเลี้ยงแพะ เลี้ยงแกะ และเป็นการผลักดัน/ทางเลือกให้นักศึกษาสนใจที่จะเข้าศึกษาต่อในคณะเทคโนโลยี 
การเกษตรมากขึ้น  
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 คณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 - กรรมการฯ (นายแพทย์ธงชัย ทวิชาชาติ) มหาวิทยาลัยฯ ควรตรวจคัดกรองเบื้องต้น 
โดยการตรวจ ATK ให้กับนักศึกษาและบุคลากร รวมถึงการจัดเตรียมความพร้อมของสถานที่ไว้ส าหรับกักตัวนักศึกษา 
ที่ติดเชื้อฯ และในส่วนของบุคลากรหากสามารถรักษาตัวที่บ้านได้ก็ให้แยกกักตัว หากไม่สะดวกมหาวิทยาลัยควรจัด
สถานที่ส าหรับกักตัว อาทิ โรงพยาบาลสนาม ชุดตรวจ ATK และยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ซึ่งช่วยป้องกัน
การติดเชื้อระยะเริ่มแรกได้ดีที่สุด ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวนั้นสามารถคัดแยกผู้ติดเชื้อฯ โดยวิธีกักตัวไว้ 3 วัน 
และให้รับประทานยาฟ้าทะลายโจร หากอาการดีขึ้นก็ให้กลับบ้านได้ แต่หากว่ายังคงมีอาการก็ให้ส่งต่อโรงพยาบาล  
ซึ่งจะเป็นวิธีการลดการแพร่เชื้อไปสู่ผู้อ่ืนได้  
 - กรรมการฯ (รศ.ดร.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์) รายงานถึงสถานการณ์ปัจจุบันว่านักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยฯ ติดเชื้อไวรัส COVID-19 เพ่ิมขึ้น และจากการซักประวัติพบว่าเป็นนักศึกษาที่พักอาศัยอยู่หอพัก
บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยฯ สาเหตุที่พบการติดเชื้อฯ เนื่องจากนักศึกษามีการสังสรรค์กันอยู่เป็นประจ าจึงท า
ให้มีความเสี่ยงในการได้รับเชื้อฯ ทั้งนี้ เมื่อตรวจพบว่านักศึกษาติดเชื้อฯ จะให้นักศึกษาเข้ารับการตรวจซ้ าอีกครั้งหนึ่ง
ด้วยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลธัญบุรี และหากผลยืนยันว่าติดเชื้อฯ จะเข้าสู่กระบวนการรักษาต่อไป และในส่วน
ของงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยฯ ได้เตรียมพร้อมมาตรการป้องกันความปลอดภัย อาทิเช่น  
การให้บัณฑิตตรวจ ATK ก่อนเข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร การจัดที่นั่งเว้นระยะห่าง เป็นต้น 
 - กรรมการฯ (รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด) รายงานถึงการเตรียมความพร้อมของการเปิด
โรงพยาบาลสนามกบินทร์บุรีประชารัฐ จังหวัดปราจีนบุรี และโรงพยาบาลสนาม มทร.ธัญบุรี  

   มติที่ประชุม  รับทราบ 

 1.2  เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ                                        
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐ  แก้วสกุล (เลขานุการคณะกรรมการฯ) รายงานจ านวนการตอบรับ 
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนากิจการนักศึกษา ครั้งที่ 1/2565  ดังนี้ 
 - คณะกรรมการเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมมังคลอุบลฯ จ านวน 9 ราย และ
ทางออนไลน์ จ านวน 12 ราย และลาประชุม จ านวน 1 ราย 
 - ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ทางออนไลน์ จ านวน 25 ราย ประกอบด้วย รองคณบดีฝ่าย
พัฒนานักศึกษา/ผู้ช่วยผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา/หัวหน้าฝ่ายกองพัฒนานักศึกษา/ผู้แทนผู้น านักศึกษา 
 - ผู้น าเสนอข้อมูลฯ ทางออนไลน์ จ านวน 5 ราย ประกอบด้วย ศิษย์เก่า/ศิษย์ปัจจุบัน/
ผอ.กองพัฒนานักศึกษา/หัวหน้าฝ่ายกองพัฒนานักศึกษา 

                         มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนากิจการนักศึกษา ครั้งที่ 9/2564  
                         เม่ือวันพุธที ่1 ธันวาคม 2564  
 

 จากการประชุมคณะกรรมการ นโยบายพัฒนากิจการนักศึกษา ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันพุธที ่
1 ธันวาคม 2564 นั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมและจัดส่งให้คณะกรรมการพิจารณา และได้
ด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว  ซึ่งมีประเด็นส าคัญในการประชุม ดังนี้ 
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  1. รับทราบการรายงานจ านวนนักศึกษาที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส Covid-19 
ครบ 2 เข็ม มีเป็นจ านวนประมาณ 79% ของจ านวนนักศึกษาทั้งหมด และการตรวจ ATK (Antigen Test Kit)  
เพ่ือเป็นการคัดกรองเบื้องต้นและเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อฯ โดยได้จัดตรวจ ATK ให้กับนักศึกษา 
ไปแล้วประมาณ 7,000 กว่าราย ซึ่งพบนักศึกษาติดเชื้อไวรัสฯ จ านวน 3 ราย จึงได้ด าเนินการส่งต่อเพื่อเข้า
รับการตรวจซ้ าที่โรงพยาบาลธัญบุรี และเข้าสู่กระบวนการรักษาต่อไป ประธานฯ (ดร.ชุมพล พรประภา)  ขอให้
มหาวิทยาลัยฯ ตั้งเป้าหมายให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส 
COVID-19 ให้ได้ 90-100% และขอให้รายงานข้อมูลการฉีดวัคซีนและการจัดตรวจ ATK ให้ที่ประชุมทราบ 
อย่างต่อเนื่อง 

 2. การรายงานการด าเนินกิจการ/ประกอบอาชีพของศิษย์ เก่าที ่ประสบผลส าเร็จ  
และศิษย์ปัจจุบันที่มีผลการสอบภาษาอังกฤษ (TOEIC) เป็นเลิศ จากการเข้าร่วมโครงการ “ส่งเสริมการสอบ
มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEIC” โดยอบรมผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ซึ่งจัดโดย 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

       - ศิษย์เก่า คุณสุดสุภา ยวงเทียน ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ ประกอบธุรกิจรับสร้างอาคาร 
โรงแรม อพาร์ทเมนท์  ธุรกิจบริการที่ปรึกษาการเงิน  และธุรกิจโรงแรม  ซึ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัส Covid-19 ได้ปรับกลยุทธ์ในการให้บริการ สร้างความโดดเด่นน่าสนใจ และเข้าถึงการให้บริการกับลูกค้า 
รวมถึงการพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้ต่างๆ ให้กับตนเองอยู่เสมอ คณะกรรมการฯ ขอให้ศิษย์เก่าได้มาถ่ายทอด
ประสบการณ์ที่ท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จ โดยประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Youtube , Tiktok ซึ่งสามารถน าไป
ขยายผลและน าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้ 

      - ศิษย์ปัจจุบัน นายปรินทร  สุขกาย นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ได้เข้าร่วม
โครงการ “ส่งเสริมการสอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEIC” โดยอบรมผ่านโปรแกรม 
Microsoft Teams ผลคะแนนรวม คือ 810 คะแนน คณะกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะว่าควรมีเวทีการแสดง 
ความยินดีให้กับกลุ่มนักศึกษาที่มีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี เพ่ือเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 3. รับทราบการรายงานผลการรับรางวัล “Outstanding Institute for Young Entrepreneur 
Promotion Awards” ซึ่งเป็นรางวัลส าหรับสถาบันการศึกษาที่ส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ดีเด่น  
รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี เข้ารับรางวัลจากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ  
รมต.กระทรวงพาณิชย์ และรางวัล “TOP 100 Students” ซึ่งเป็นรางวัลส าหรับนักศึกษาผู้ที่ท าแบบทดสอบ 
ได้คะแนนสูงสุดอยู่ใน 100 อันดับแรกของผู้เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศกว่า 20,000 คน คือ Mr.Mengleang Ven 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ และนายชาญณรงค์ ตราเต็ง คณะบริหารธุรกิจ โดยนักศึกษาทั้ง 2 คน ยังได้รับคัดเลือก 
ให้เข้าร่วมฝึกงานกับบริษัทพันธมิตรและบริษัทชั้นน าระดับโลก  
  4. รับทราบการรายงานการด าเนินการคัดเลือกนักศึกษาจากโครงการ From Gen Z to be CEO 
เข้าร่วมโครงการ “Young Start up Grooming Program” จัดโดย TRUE Digital Academy ซึ่งได้มอบสิทธิ
พิเศษให้แก่นักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ านวน 474 ราย 
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 5. รับทราบการด าเนินการจัดอบรมให้ความรู้เรื่อง Cryptocurrency โครงการเสริมสร้าง
ความรู้ Bitkub Cryptonity ในเรื่องเทคโนโลยี Blockchain และ Cryptocurrency โดยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ Bitkub Academy จัดอบรมในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 และวันที่ 1, 3 
ธันวาคม 2564 ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรที่สนใจ คณะกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะว่าควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ไปยังสถานศึกษาที่ MOU กับ มทร.ธัญบุรี ว่าเมื่อเข้ามาศึกษาที่มหาวิทยาลัยแล้ว จะได้เข้ารับการอบรมในโครงการ 
ที่ดีและเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาด้วย 

 6. การพิจารณาให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบและได้รับความเสียหาย 
ในพ้ืนที่ประสบอุทกภัย ซึ่งได้น าข้อมูลเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 5/2564 
เมื่อวันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ให้คณะที่มีนักศึกษาประสบอุทกภัย จัดท าข้อมูลจ านวน
นักศึกษา พร้อมรายชื่อและจ านวนเงินที่ต้องการมอบให้นักศึกษา รายละ 3,000-10,000 บาท โดยพิจารณาตาม
ความเดือดร้อนและหลักฐานที่ชัดเจน และให้น าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนากิจการนักศึกษา 
เพ่ือขออนุมัติเงินกิจกรรมนักศึกษาในการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา คณะกรรมการนโยบายฯ พิจารณาแล้ว 
เห็นชอบให้การช่วยเหลือนักศึกษา โดยเบิกจ่ายจากเงินกิจกรรมนักศึกษา จ านวน 211 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 
1,329,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  

 7. การพิจารณากรอบนโยบายพัฒนากิจการนักศึกษา ซึ่งได้ก าหนดประเด็นในการขับเคลื่อน
นโยบายในการพัฒนานักศึกษา โดยมีกรอบแนวทางเพ่ือการด าเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
บูรณาการวิชาชีพ วิชาการ และวิชาชีวิต เพื่อส่งเสริมทักษะให้กับนักศึกษา ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินกิจกรรม จะ
ท าใหน้ักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย (5H) และเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงตอบสนอง
ต่อสังคม มีความรู้คู่คุณธรรม คณะกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะว่าควรรวบรวมข้อมูลย้อนหลังที่เกี่ยวกับการดูแล
นักศึกษา และควรจัด workshop เพ่ือให้คณะกรรมการ ละผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง  ได้มีส่วนร่วมระดมความคิดเห็น
ก าหนดกรอบนโยบายพัฒนานักศึกษาและการดูแลนักศึกษา โดยอาจจัดท าเป็นรูปแบบการประชุมสัมมนา (Retreat) 
ในช่วงเวลาไตรมาสแรกของปี 2565  
 8. รับทราบก าหนดการจัดประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนากิจการนักศึกษา ประจ าปี 2565 
ซึ่งในเดือนมีนาคมจะงดการจัดประชุม เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ จะจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  

  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 
มีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข  

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง 
  3.1 การรายงานการด าเนินกิจการ/ประกอบอาชีพของศิษย์ เก่าที่ประสบผลส าเร็จ  

และการรายงานของศิษย์ปัจจุบันที่มีผลการประเมินเป็นเลิศทางด้านทักษะคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน (IC3) 
       -  ศิษย์เก่า  
        คุณทัศวรรณ หาญใต้  ส าเร็จการศึกษาเมื่อปี พ.ศ.2545 คณะบริหารธุรกิจ 

สาขาวิชาการบัญชี  รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าปัจจุบันประกอบธุรกิจผลิตพัฒนาซอฟต์แวร์ จ าหน่ายซอฟต์แวร์ 

ฮาร์ดแวร์และให้บริการงานบุคคลและเงินเดือน ซึ่งด ารงต าแหน่งกรรมการผู้จัดการและเป็นผู้ถือหุ้นหลัก 3 บริษัท 
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ได้แก่ บริษัทเอชพีเอส โซลูชั่นส์ จ ากัด บริษัทเจมัวร์ (ประเทศไทย) จ ากัด และบริษัทเน็กท์ บาลานซ์ จ ากัด 

โดยได้บอกเล่าถึงการด าเนินธุรกิจที่ต้องพบกับอุปสรรคต่างๆ แต่ไม่เคยย่อท้อ เรียนรู้ ปรับตัว แก้ไขปัญหา  

ที่เกิดขึ้นอย่างมีสติ รวมถึงมีการพัฒนาธุรกิจให้ทันกับยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และน าพา

ธุรกิจไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 

 - ศิษย์เก่าที่ประสบความส าเร็จในการประกอบธุรกิจ ควรให้นักศึกษารุ่นน้องได้มีโอกาส

เข้าไปร่วมท างานด้วย  

 - ควรเชิญศิษย์เก่ามาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ต่างๆ ในการประกอบ

ธุรกิจ ช่วยเหลือและพัฒนาศิษย์เก่าด้วยกัน รวมทั้งเพ่ือเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดกับรุ่นน้องนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยด้วย 

 - ขอความร่วมมือจากคณะทุกคณะ ให้การส่งเสริม สนับสนุน และประชาสัมพันธ์ศิษย์เก่า
ที่ประสบความส าเร็จ ในการประกอบธุรกิจ และเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ผ่านช่องทางต่างๆ 
ให้ทราบกันอย่างแพร่หลาย 

 - ทักษะชีวิตมีความส าคัญในการด ารงชีวิต เช่น ทักษะการขับรถยนต์ มหาวิทยาลัยฯ 
ควรมีการส ารวจข้อมูลของบัณฑิตว่าสามารถขับรถยนต์ได้มากน้อยเพียงใด และน าผลของการส ารวจนั้นมาจัดท า 
แนวทางการด าเนินการเพ่ือให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสามารถขับรถยนต์ได้ทุกคน  รวมทั้งทักษะการว่ายน้ า 
ซ่ึงนักเรียนโรงเรียนสาธิต มทร.ธัญบุรี ก็ควรจะต้องว่ายน้ าได้ทุกคนเช่นกันเพ่ือความปลอดภัยของชีวิตให้มากยิ่งขึ้น 

 - มหาวิทยาลัยฯ ควรมีห้องแสดงผลงานของศิษย์เก่า เพ่ือเป็นการเชิดชูเกียรติและเป็นการ
เตรียมความพร้อมในการคัดเลือกศิษย์เก่าให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์  

 ประธานฯ (ดร.ชุมพล พรประภา) แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าควรจะจัดตั้งกองทุนเพ่ือ
สนับสนุนศิษย์เก่าที่ประกอบธุรกิจแต่ยังขาดเงินทุนทรัพย์ ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือให้การประกอบธุรกิจนั้นไปสู่
เป้าหมายความส าเร็จไดเ้ร็วขึ้น โดยขอให้มหาวิทยาลัยฯ ได้ศึกษาข้อมูลในการที่จะจัดตั้งกองทุนดังกล่าวด้วย 

 มติที่ประชุม รับทราบ และมอบฝ่ายเลขานุการฯ ประสานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด าเนินการ
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 

       - ศิษย์ปัจจุบัน 
                               ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายงานให้ทราบว่า
มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐาน IC3 
ซึ่งมีสิทธิได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสามารถน าผล
คะแนนการสอบ IC3 มาเทียบเกรดได้ ซึ่งในการประชุมฯ ครั้งนี้ ขอน าเสนอนักศึกษาที่มีผลคะแนนการสอบ IC3 
Digital Literacy Certificate  อยู่ในระดับสูงสุด คือ นางสาวสรัลนุช กระแสร์สินธุ์  นักศึกษาชั้นปีที่ 2  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา ได้น าเสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับข้อมูลผลคะแนนการสอบ รวมถึง 
การเตรียมความพร้อมและเทคนิคต่างๆ ในการสอบ ดังนี้ 
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           1) การทดสอบ Key Applications คะแนนเต็ม 1,000 คะแนน ได้ 963 คะแนน 
          2) การทดสอบ Living Online คะแนนเต็ม 1,000 คะแนน  ได้ 1,000 คะแนน 
 3) การทดสอบ Computing Fundamentals คะแนนเต็ม 1,000 คะแนน   

ได้ 963 คะแนน 
   การเตรียมความพร้อมและเทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในการสอบ ได้แก่ ฟังอาจารย์บรรยาย
การสอนจนเข้าใจ ท าแบบฝึกหัดและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีการติวทางออนไลน์ ฝึกใช้โปรแกรมต่างๆ เป็นประจ า
จนคุ้นเคย ทบทวนเนื้อหาที่เรียน หมั่นท าแบบทดสอบทางออนไลน์อย่างสม่ าเสมอ 
 

 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
 - ควรเชิญนักศึกษาที่มีผลคะแนนการสอบ IC3 อยู่ในระดับสูง มาเป็นวิทยากรถ่ายทอด
ความรู้และเทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในการท าข้อสอบ เพ่ือเป็นแนวทางให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 - ขอให้นักศึกษารายอ่ืนที่มีผลคะแนนการสอบ IC3 อยู่ในระดับสูง ได้เข้ามาน าเสนอวิธีการ
เตรียมความพร้อมและเทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในการท าข้อสอบ ให้ที่ประชุมได้รับทราบด้วย 
 - ขอให้คณะบริหารธุรกิจและคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้คัดเลือกนักศึกษาที่โดดเด่นในด้านต่างๆ 
มาน าเสนอให้ประชุมทราบในการประชุมครั้งต่อไปด้วย 

 มติที่ประชุม รับทราบ และมอบคณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 

3.2 การรายงานผลการด าเนนิการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์  
    ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา รายงานให้ทราบว่าจากการประชุมคณะกรรมการนโยบาย
พัฒนากิจการนักศึกษา ครั้งที่ 9/2564 คณะกรรมการฯ มีมติขอให้จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ของศิษย์เก่าที่ประสบ
ความส าเร็จในการประกอบธุรกิจ และศิษย์ปัจจุบันที่มีผลคะแนนการสอบที่มีผลการสอบภาษาอังกฤษ (TOEIC) 
เป็นเลิศ ผ่านสื่อ Youtube หรือ Tiktok ซึ่งสามารถน าไปขยายผลและน าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้  โดยมอบ
กองพัฒนานักศึกษาด าเนินการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ดังกล่าว และให้น าเสนอต่อที่ประชุมฯ นั้น 
    กองพัฒนานักศึกษา จึงได้ด าเนินการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ และได้น าเสนอต่อที่ประชุมฯ 
ประกอบด้วย 

1. คลิป VDO สัมภาษณ์ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจที่ประสบความส าเร็จในการประกอบธุรกิจ 
(คุณสุดสุภา ยวงเทียน) ความยาว 11 นาท ี

     ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
     - ควรปรับปรุงระบบ AUDIO ซึ่งข้อค าถามและวิดีโอควรสัมพันธ์กัน และควรจัดล าดับข้อมูล 
บอกเล่าความเป็นมาก่อนที่จะมาท าธุรกิจ ว่าได้เรียนรู้อะไรบ้างช่วงสถานการณ์โควิด แก้ปัญหาอย่างไร 
สุดท้ายจึงให้พูดถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ความยาว 3-5 นาที แต่ไม่ควรเกิน 7 นาที เพ่ือเป็นการ
สร้างแรงกระตุ้นให้ผู้ที่เข้ามารับชมเกิดความตื่นตัวและสนใจอยากท่ีจะเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยฯ มากขึ้น   
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2.  คลิป VDO น าเสนอของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่มีผลการสอบภาษาอังกฤษ
(TOEIC) เป็นเลิศ (นางสาวพนิดา  เศรษฐานันท์) 

     ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
- ขอให้เพ่ิมคลิป VDO ให้มีหลายๆ ตอนมากขึ้น เพ่ือให้ผู้เข้ามารับชมเกิดความสนใจ 

และอยากท่ีจะติดตามในตอนต่อๆ ไป 

 มติที่ประชุม รับทราบ และมอบกองพัฒนานักศึกษา ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
  4.1 การน าเสนอแนวคิด/แรงบันดาลใจของผู้ที่มีความมุ่งมั่น สมัครเข้าศึกษาต่อ  

ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
         นางสาวลภัสรดา คงสามสี  ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าตนเองได้ส าเร็จการศึกษา 
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 จากโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ มีเกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน 3.90  
ได้น าเสนอแนวคิดและแรงบันดาลใจให้ที่ประชุมทราบว่าตนเองต้องการที่จะเข้ามาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยเริ่มต้นจากที่บ้านประกอบธุรกิจให้เช่าเต็นท์  ซึ่งตนเองก็ได้ช่วยเหลือธุรกิจ 
ของทางบ้าน ท าให้ได้เรียนรู้ในเรื่องต่างๆ เช่น ติดต่อประสานงาน การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เป็นต้น จึงเป็น
แรงบันดาลใจที่อยากจะศึกษาต่อในคณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด เพ่ือจะได้น าความรู้จากการเรียนมาปรับใช้
และเป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจได้ ประกอบกับบิดาของตนเคยได้เล่าให้ตนเองฟังว่ามหาวิทยาลัยนี้   
บิดาของตนใฝ่ฝันที่จะเข้าศึกษาแต่สอบเข้าไม่ได้ 

 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
 - ขอให้มหาวิทยาลัยฯ ส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาและเรียนรู้ทักษะทางด้านภาษาต่างๆ 

มากขึ้น เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ฯลฯ ซึ่งเป็นการต่อยอดไปสู่การศึกษาต่อยังต่างประเทศได้ 
 - มหาวิทยาลัยฯ ควรเจาะกลุ่มเป้าหมายสถานศึกษาที่มีนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ได้เข้ามา

ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย  

 มติที่ประชุม รับทราบ และมอบฝ่ายเลขานุการฯ ประสานผู้เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 

 4.2 การรายงานผลการด าเนินรายการ “ชวนกันมานั่งคุย” 
             นายสุรชัย รุ่งเรืองกุลวนิช หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมพัฒนานักศึกษา รายงานให้ทราบว่า 
ฝ่ายกิจกรรมพัฒนานักศึกษาร่วมกับองค์การนักศึกษา จัดกิจกรรมชวนกันมานั่งคุย เพ่ือบ่มเพาะทักษะความเป็น
ผู้ประกอบการให้กับนักศึกษา โดยการเชิญศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่มีประสบการณ์ ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง  
วิธีคิด การเป็นผู้ประกอบการผ่านทางช่องในรูปแบบออนไลน์ ทั้งนี้ ได้รายงานผลการด าเนินกิจกรรมชวนกันมานั่งคุย  
EP.1  EP.2  และ EP.3 ให้ที่ประชุมได้รับทราบไปแล้ว นั้น และในการประชุมครั้งนี้ ได้รายงานผลการด าเนิน
กิจกรรมชวนกันมานั่งคุย รายละเอียดดังนี้    
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      EP.4 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ได้รับเกียรติจากคุณสุดสุภา ยวงเทียน ศิษย์เก่า
คณะบริหารธุรกิจ ประกอบธุรกิจในนามบริษัทสแมชชิ่ง พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด ,บริษัทเดอะสกาย ลอฟท์ โฮเทล จ ากัด 
และบริษัทครีเอทีฟ เวลท์ กรุ๊ฟ จ ากัด 
      EP.5 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564  ได้รับเกียรติจากคุณอพิชนันท์ อุทรศรี ศิษย์เก่า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบธุรกิจในนามร้านริมนารา คาเฟ่ เชียงใหม่ 
      EP.6 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 ได้รับเกียรติจากคุณจารุพัฒน์ วรรณประเสริฐ 
ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประกอบธุรกิจในนาม บริษัทละมุน ฟลาวเวอร์ แอนด์ การ์เด้น จ ากัด และ
บริษัทละมุน แพลนส์ แอนด์ ฟาร์มส์ จ ากัด 

 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
 - ขอให้ตั้งชื่อหัวข้อในการด าเนินการแต่ละครั้งให้มีความน่าสนใจ ซึ่งจะเป็นแรงกระตุ้นท าให้

นักศึกษาอยากเข้าร่วมกิจกรรม และอยากติดตามตอนต่อๆ ไปมากขึ้น  

 มติที่ประชุม  รับทราบ  และมอบกองพัฒนานักศึกษา ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ 

  4.3  การรายงานผลการด าเนินงานตรวจ ATK (Antigen Test Kit) 
          ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า กองพัฒนานักศึกษา  

ได้ด าเนินการจัดตรวจ Antigen test kit (ATK) ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
รายละเอียด ดังนี้ 

วันที่ จ านวนที่เข้ารับการตรวจ ไม่พบเชื้อ พบเชื้อ 
9 พ.ย.64 247 247  
10พ.ย.64 128 128  
11 พ.ย.64 317 315 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ราย  

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 1 ราย 
16 พ.ย.64 132 132  
22 พ.ย. 64 143 143  
23 พ.ย.64 2,221 2,221  
24 พ.ย.64 2,392 2,391 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1 ราย 
25 พ.ย. 64 1,557 1,556 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 ราย 
26 พ.ย. 64 104 104  
29 พ.ย.64 146 146  
30 พ.ย.64 104 104  
1 ธ.ค.64 943 943  
2 ธ.ค.64 81 81   
3 ธ.ค.64 195 195  
8 ธ.ค.64 388 388  
9 ธ.ค.64 374 374  
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วันที่ จ านวนที่เข้ารับการตรวจ ไม่พบเชื้อ พบเชื้อ 
13 ธ.ค.64 699 699  
20 ธ.ค.64 658 658  
21 ธ.ค.64 1,587 1,587  
27 ธ.ค.64 578 578  
4 ม.ค.65 687 687  
10 ม.ค.65 619 619  
รวมจ านวน

ทั้งสิ้น 
14,300 14,296 4  ราย 

                      จากข้อมูลข้างต้น มีนักศึกษาเข้ารับการตรวจ จ านวนทั้งสิ้น 14,300 ราย ไม่พบเชื้อ 14,296 ราย 
พบผู้ติดเชื้อฯ จ านวน 4 ราย ทั้งนี้ กองพัฒนานักศึกษา ได้ประสานส่งตรวจยืนยันด้วยวิธี RT-PCR กับ
โรงพยาบาลธัญบุรี พบว่ามีเพียง 3 ราย ที่พบเชื้อฯ คือนักศึกษาจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยี  
คหกรรมศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยเข้าสู่กระบวนการการรักษาต่อไป ส่วนอีก 1 ราย คือ นักศึกษา 
จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร ผลตรวจยืนยันไม่พบเชื้อฯ 

 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
 - มหาวิทยาลัยฯ ควรเตรียมความพร้อมของชุดตรวจ ATK ให้เพียงพอต่อจ านวนของนักศึกษา

และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่จะเข้ารับการตรวจคัดกรองเพ่ือหาเชื้อฯ 

 มติที่ประชุม รับทราบ และมอบกองพัฒนานักศึกษา ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ    

  4.4  การรายงานผลการรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน 
ประจ าปีการศึกษา 2563 (SAR)  

 ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา รายผลการเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2564 ซึ่งกองพัฒนานักศึกษา
ได้รับมอบหมายภาระงานในความรับผิดชอบ  2 องค์ประกอบ 3 ตัวบ่งชี้ ผลการตรวจได้คะแนนเต็ม 5 ทั้ง 3 ตัวบ่งชี้ 
รายละเอียด ดังนี้ 

    องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

 1. ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี ได้คะแนน 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 

 2. ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ได้คะแนน 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 

    องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม 

 1. ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

      ได้คะแนน 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 
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 ทั้งนี้ คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะทั้ง 2 องค์ประกอบ ดังนี้ 
 องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

 - การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรกับรายวิชาในหลักสูตร (co-curricular activity) และวางแผน
จัดกิจกรรมนอกหลักสูตร (extra-curricular activity) 

     - ควรส่งเสริมการพัฒนารายวิชาที่ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในอนาคต  
เพ่ือเสริมคุณภาพของหลักสูตรร่วมกันกับเครือข่ายของผู้ใช้บัณฑิตหรือเครือข่ายของสถานประกอบการ 

 - ควรจัดอบรมส่งเสริมให้หน่วยงานสนับสนุนได้ท าวิจัยปฏิบัติการเพ่ือพัฒนางานและสร้าง
ความรู้เชิงวิชาการจากการปฏิบัติ (routine to research) เพ่ือการสร้างแนวปฏิบัติที่ดีที่น าไปเผยแพร่ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกได้ 

     - ควรส่งเสริมและประยุกต์แนวทางการรับฟังเสียง (voice of customer) ของกลุ่มสถาน
ประกอบการตามทักษะเฉพาะของหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาให้จัดการระบบสหกิจศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 - การสร้างระบบนิเวศน์ของสถาบันต้องส่งเสริมการสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยมีอาจารย์  
และบุคลากรเป็นต้นแบบ 

 - ควรส่งเสริมช่องทางการบริหารจัดการข้อเสนอแนะของนักศึกษาเป็นรูปแบบรายบุคคล 
ที่ครอบคลุมทั้งนักศึกษากลุ่มปกติและกลุ่มพิเศษ  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลป้อนกลับในการจัดการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ตามวัตถุประสงค์ได้อย่างเต็มศักยภาพ 

 องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม 
 - มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมให้คณะวิชารวมทั้งหน่วยงานสนับสนุนได้บูรณาการความรู้ที่เกิดจาก

ผลการด าเนินโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในกระบวนการจัดการเรียนรู้รายวิซาในหลักสูตร รวมทั้งการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร สร้างองค์ความรู้อย่างมีส่วนร่วม เพ่ือเพ่ิมคุณค่าของการอนุรักษ์ควบคู่กับการพัฒนามูลค่า 
ทางเศรษฐกิจบนฐานแห่งภูมิปัญญาของประเทศได้อย่างยั่งยืน 

 - รูปแบบการประเมินผลของแผนงานที่สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ (Key Results: KR) 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  

 มติที่ประชุม รับทราบ และประธานกรรมการฯ  ขอให้รองอธิการบดี (รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ 
ภูมิกิตติพิชญ์) ได้น าข้อมูลมาตรฐาน QS STARS รายงานให้ที่ประชุมทราบในการประชุมครั้ง ต่อไปด้วย 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
                        5.1 การพิจารณาให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบและได้รับความเสียหาย 
ในพื้นที่ประสบอุทกภัย (เพิ่มเติม) 

              ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนากิจการนักศึกษา ครั้งที่ 9/2564 วันพุธที่ 
1 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมมังคลอุบล เห็นชอบการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับ
ผลกระทบและได้รับความ เสียหายในพ้ืนที่ประสบอุทกภัยดังกล่าว จ านวน 211ราย เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น
1,329,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) และมอบกองพัฒนานักศึกษา ด าเนินการ 
 โดยเบิกจ่ายจากเงินกิจกรรมนักศึกษา นั้น 
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              ทั้งนี้ หลังจากที่ได้ด าเนินการในรอบแรกไปแล้วยังคงเกิดเหตุการณ์อุทกภัยในพ้ืนที่ต่างๆ 
อย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงขอความร่วมมือจากคณะทั้ง 12 คณะท าการส ารวจ
ข้อมูลนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว (เพ่ิมเติม) จัดท าข้อมูลจ านวนนักศึกษา พร้อมรายชื่อและจ านวนเงิน 
ที่ต้องการมอบให้นักศึกษา รายละ 3,000-10,000 บาท โดยพิจารณาตามความเดือดร้อนและหลักฐานที่ชัดเจน 
จัดส่งมายังกองพัฒนานักศึกษาเพ่ือน าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนากิจการนักศึกษา  และขอ
อนุมัติเงินกิจกรรมนักศึกษาในการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาต่อไป นั้น 

                  ในการนี้ กองพัฒนานักศึกษา ได้รวบรวมข้อมูลนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว  
มีนักศึกษายื่นขอรับความช่วยเหลือ (เพ่ิมเติม) จ านวน 44 คน รวมจ านวนเงินทั้งสิ้น 328,000 บาท (สามแสน-
สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 จึงเสนอคณะกรรมการเพ่ือโปรดพิจารณาการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ
และได้รับความเสียหายในพ้ืนที่ประสบอุทกภัย (เพ่ิมเติม) โดยเบิกจ่ายจากเงินกิจกรรมนักศึกษา จ านวนเงิน 
328,000 บาท (สามแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
  - ประธานกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะว่าควรรายงานโดยคิดค่าเฉลี่ ยเป็นรายหัว แยกเป็น
ค่าเฉลี่ยต่ าสุดเป็นเงินเท่าใด และค่าเฉลี่ยสูงสุดเป็นเงินเท่าใด 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ การให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบและได้รับความ
เสียหายในพ้ืนที่ประสบอุทกภัยดังกล่าว และมอบกองพัฒนานักศึกษาด าเนินการ โดยเบิกจ่ายจากเงินกิจกรรม
นักศึกษา 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
  6.1 แจ้งก าหนดการจัดประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนากิจการนักศึกษา ครั้งที่ 2/2565   

       ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งก าหนดการจัดประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนากิจการนักศึกษา 
ครั้งที่ 2/2565  ในวันอังคารที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมมังคลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 มติที่ประชุม รับทราบ 

 6.2 การจัดสัมมนาเพื่อก าหนดกรอบนโยบายพัฒนากิจการนักศึกษา 
    กรรมการฯ (นายแพทย์ธงชัย ทวิชาชาติ ) ได้เสนอต่อที่ประชุมฯ ให้ฝ่ายเลขานุการฯ 
 (กองพัฒนานักศึกษา) ด าเนินการจัดสัมมนาเพ่ือระดมความคิดเห็นในการพิจารณาก าหนดกรอบนโยบายเพ่ือการ
พัฒนากิจการนักศึกษา ณ คลีนฟาร์ม จังหวัดสระบุรี โดยเบื้องต้นกลุ่มเป้าหมาย คือ คณะกรรมการนโยบาย
พัฒนานักศึกษา ก่อน 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ และมอบฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ด าเนินการต่อไป 
 

ปิดประชุมเวลา   16.50 น. 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐ  แก้วสกุล  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

     นางดวงใจ  เนตระคเวสนะ      ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 


